



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
15 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์ เดลินิวส์	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand กรณีมีข่าวจะนำรัฐมนตรีสังกัดพรรคภูมิใจไทยลาออก หาก คกก.วัตถุอันตรายไม่แบน 3 สารเคมีเกษตร ว่า มีการบิดเบือนไปมาก ข้อเท็จจริงคือก่อนหน้านี้ นายธาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าดูแลข้าราชการไม่ได้รัฐมนตรีก็ควรลาออก เมื่อมีผู้สื่อข่าวมาถามเรื่องนี้ จึงตอบว่าใช่ ถ้าข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีแต่ละคนดูแลอยู่ เช่น สธ. มีปลัด สธ. และเลขาธิการ ออย. เป็นกรรมการ ไปโหวตสนับสนุนทั้งที่ สธ. มีมติให้แบน รมว.สธ. ก็ต้องลาออก ส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกฯใช้อำนาจพิเศษออก พ.ร.ก.ห้ามใช้สารเคมีในภาคเกษตรนั้นไม่เห็นด้วย เพราะแสดงว่ารัฐมนตรีไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ถึงต้องส่งไปให้นายกฯทำ ทางที่ดี ต้องเสนอให้กรม.รับทราบ</p>	
กรุงเทพมหานคร สยามรัฐ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผจก.รายวัน คมชัดลึก ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า เว็บไซต์มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ ผจก.ออนไลน์	<p>-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้ทำหนังสือชี้แจงมติแบน 3 สารพิษส่งไปให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. รวมถึงประสานปลัด ก.เกษตรฯ ให้ทำหนังสือส่งปลัด ก.อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมมติสารพิษ ส่วน ก.เกษตรฯ รัฐมนตรีทั้ง 4 คนเป็นเสียงเดียวกัน มั่นใจว่าจะแบนได้ 90% ซึ่งในวันที่ 22 ต.ค. จะไปติดตามมติ คกก.วัตถุอันตรายด้วยตนเอง และในวันที่ 17 ต.ค. จะนำหนังสือมติของคณะทำงาน 4 ฝ่ายให้แบน 3 สาร มีผลวันที่ 1 ธ.ค. 2562 พร้อมเอกสารรายละเอียดมาตรการยกเลิกใช้ 3 สารของก.เกษตรฯ ส่งให้นายกฯ พร้อมสอบถามท่าทีของนายกฯ ในเรื่องนี้</p> <p>ส่วนกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุว่าหากแบน 3 สารพิษไม่ได้ 4 รัฐมนตรีของภูมิใจไทยจะลาออก ยืนยันว่าจะไม่ลาออกเพราะได้ทำหนังสือเน้นย้ำแล้วว่าห้ามทำผิดจากมติกระทรวง และจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสต็อกของวัตถุอันตรายหลังจากแบนอีกชั้น</p>	
กรุงเทพมหานคร ไทยรัฐ มติชน line.today ผจก.ออนไลน์	<p>-นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ก่อนวันที่ 22 ต.ค. เครือข่าย 686 องค์กรจะเคลื่อนไหวใหญ่โดยตัวแทนใน 77 จังหวัดร่วมกับประชาชนที่สนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายใน 2 ระดับ คือ 1.รวมพลังยื่นหนังสือต่อรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด และ 2.ในวันที่ 21- 22 ต.ค. จะร่วมกันเคลื่อนไหวทั่วประเทศเพื่อกดดันให้มีการแบนสารเคมี และขอเตือนฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องรับฟังข้อมูลและรู้เท่าทันบริษัทสารพิษ และที่สำคัญต้องมีมาตรการรองรับการหาสารทดแทน โดยเฉพาะการดูแลเกษตรกร 4 แสนคนที่ล่งซื้อต้องการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดต่อ</p> <p>-เพจมูลนิธิชีววิถีโพสต์ข้อความ กรณีที่ รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.สธ. ระบุว่าโดนหลอกให้เป็นเครื่องมือในการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด โดยได้รับข้อมูลความรู้ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบุว่า ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง เพราะสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาการ เช่น ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ น.ส.มนัญญาได้แต่งตั้งอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นที่ปรึกษาถึง 2 คน ซึ่งข้อเสนอแบน/จำกัดการใช้ทั้ง 3 สารเป็นมติตั้งแต่สมัย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร และยังเห็นพ้องต้องกันโดยองค์กรด้านสุขภาพและอื่นๆ เช่น แพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ สช. คกก.ปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น ปัญหาเรื่องการแบนสารพิษยืดเยื้อมานาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักวิชาการบางคนที่ยังแบบครึ่งๆ กลางๆ เช่น บอกว่าไกลโฟเซตปลอดภัยพอๆ กับเกลือแกลบ เพราะดูแลพืชเฉียบพลัน ไม่เข้าใจเรื่องพิษเรื้อรัง ซึ่งสถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) กำหนดให้เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง ที่น่าสงสัยที่สุด เป็นการพยายามบิดเบือนปัญหาการตกค้างของพาราควอตในสิ่งแวดล้อมและในผักผลไม้ ทั้งๆ ที่เป็นงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และการเฝ้าระวังที่เผยแพร่โดย สธ. ต่อกรมว.วิสามัญเรื่องสารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากที่เคยตีเบตกับนายเจษฎา กรณีที่ชดัดแปลงพันธุกรรม พบว่าหนังสือที่นายเจษฎาเรียบเรียง ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและเงินทุนจาก CropLife Asia และสมาชิกของ CropLife Asia คือบริษัทเคมีเกษตรที่ผลิตและจำหน่ายพาราควอตและไกลโฟเซต</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน</p> <p>มติชน คอลัมน์คำคม</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์พานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า รมว.สธ.มีนโยบายชัดเจนที่จะให้เลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด เพราะสธ.มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชน ข้อมูล จ.ตรัง ตั้งแต่ปี 2560-2562 มีการสุ่มเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน 13,764 ราย พบมีความเสี่ยง 2,972 ราย หรือประมาณ 1 ใน 5 จึงอยากประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรให้ระมัดระวังในการใช้สารเคมี ส่วนผู้ที่มีอาการป่วยจากการใช้สารเคมีแล้วเข้ารับระบบการรักษาที่รพ.รัฐมี 47 ราย พบเกิดจากสารพิษฆ่าแมลง 20 ราย พิษจากยาฆ่าหญ้า 11 ราย และสารอื่นๆ 16 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย สสจ.ตรังสั่งการให้รพช. รพ.สต. ขึ้นป้ายประกาศเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.จะเข้าไปให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากสารเคมีอื่นๆ ที่จะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งจะสุ่มตรวจเจาะเลือดคัดกรองประชาชนหาสารเคมีปนเปื้อน เพื่อเฝ้าระวังรักษาต่อไป</p> <p>-เสนอภาพคำพูดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ว่า “หากมติของคกก.วัตถุอันตรายออกมาสว่น ไม่ทำตามมติแนวทางที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยกำกับ เราพร้อมแสดงสปิริตลาออก เท่ากับเราไม่มีความสามารถในการปกครองให้คนเหล่านั้นปฏิบัติตามมติหัวหน้าส่วนราชการ”</p>	
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p><b>วัคซีนไวรัสโรต้า</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล บอร์ด สปสช. สัดส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า ขณะนี้การจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าเป็นที่น่าสงสัยว่ามีการจงใจให้ผลประโยชน์กับบริษัทข้ามชาติ อย่างชัดเจน กีดกันบริษัทที่ราคาต่ำกว่า ทำให้ประเทศต้องสูญเสียเงินงบประมาณจำนวนมากโดยไม่จำเป็นไม่ต่ำกว่า 200-300 ล้านบาทต่อปีไปอีกนาน โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีวัคซีนไวรัสโรต้าที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก 3 ชนิด โดยราคาวัคซีนของ 2 บริษัทข้ามชาติ ประมาณ 500 บาทต่อคน และมีวัคซีนจากอินเดียราคาประมาณ 100 บาทต่อคน ซึ่งกำลังขึ้นทะเบียน แต่การประมูลจัดซื้อในครั้งนี้ไม่ทำให้บริษัทวัคซีนของอินเดียเข้าร่วมการแข่งขัน โดยองค์การเภสัชกรรมอ้างว่ากรมควบคุมโรคยังไม่มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยและต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านอนุกรรมการสร้างเสริมฯ ในคกก.วัคซีนแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อน การจัดหาวัคซีน HPV ก็มีการวิ่งเต้นหลังการประกวดราคา และผู้บริหารสธ.ขณะนั้นได้ให้เสนอราคาใหม่อีกครั้ง อ้างว่าราคาใหม่ที่ถูกลงจะประหยัดงบประมาณประเทศได้ 35 ล้านบาท ทำให้เกิดปัญหาตามมา เพราะบริษัทที่ได้ไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้แก่ประเทศไทยได้ตามจำนวนที่ต้องการหลังจากฉีดวัคซีนไปได้เพียงเข็มเดียว ซึ่งบริษัทที่ชนะประกวดราคาวัคซีนไวรัสโรต้าครั้งนี้เป็นบริษัทเดียวกับที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีน HPV ที่น่าสนใจ คือ ครึ่งก่อนตอนจัดให้มีการเสนอราคาใหม่ระบุว่าต้องการประหยัดเงินประเทศ แต่ครั้งนี้กลับจงใจกีดกันบริษัทวัคซีนอินเดียที่ราคาถูกลงกว่าถึง 4 เท่าไม่ให้นำมาแข่งขัน นอกจากนี้ คนในกรมควบคุมโรคที่รับผิดชอบเรื่องวัคซีน ยังอ้างว่าไม่มั่นใจประสิทธิภาพของวัคซีนอินเดียเพราะมีไวรัสเพียงสายพันธุ์เดียวในวัคซีน แต่ตอนคัดเลือกวัคซีน HPV กลับตัดสินใจใช้วัคซีน 2 สายพันธุ์เพราะเชื่อมั่นว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากวัคซีน 4 สายพันธุ์ จึงขอเรียกร้องให้รมว.สธ.จัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง</p>	-
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>คำวิจารณ์รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดแบ่งรพ.เอกชน 3 กลุ่มเสร็จแล้ว จะประกาศในเว็บไซต์กรมฯ วันที่ 15 ต.ค.นี้ ประกอบด้วย กลุ่ม รพ.คิดรายาแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย (สีเขียว) 214 ราย กลุ่มคิดรายาระดับกลาง (สีเหลือง) 64 ราย และกลุ่มคิดรายาแพงสุดโต่ง (สีแดง) 73 ราย โดยจะประกาศในส่วนของกลุ่มสีเขียวก่อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพิจารณาเข้าไปใช้บริการ</p>	-
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค.-7 ต.ค. 2562 มีผู้ป่วยสะสม 98,741 ราย เสียชีวิต 106 ราย กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุบลราชธานี เชียงราย จันทบุรี ระยอง และนครราชสีมา การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่ประชาชนมีกิจกรรม</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวสด	<p>ร่วมกัน เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน จึงควรเตรียมตัวเพื่อป้องกันยุ่งกักระหว่างทำกิจกรรม</p> <p><b>ต่อน้ำเหลืองอักเสบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ต่อน้ำเหลืองอักเสบ คือภาวะที่ต่อน้ำเหลืองเกิดการอักเสบและบวม มีทั้งแบบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง เกิดจากการติดเชื้อของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ การอักเสบของช่องปากและช่องคอ จากเชื้อแบคทีเรีย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแผล และการอักเสบของเท้า ขา อวัยวะเพศ หรือ ต่อน้ำเหลืองติดเชื้อโดยตรง ผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือการแพทย์บางชนิด หรือไม่ทราบสาเหตุ</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า อาการหลักที่พบ คือ ต่อน้ำเหลืองบวมโต กดเจ็บ เกิดการแข็งตัวหรือขยายตัวผิดปกติ ผิวหนังบริเวณอักเสบแดงหรือบวม มีหนองใน ต่อน้ำเหลือง อาจมีไข้ คัดจมูก เจ็บคอ แขน หรือขาบวม มีเหงื่อออกขณะนอนหลับ เป็นสิ่วหรือ มีแผลอักเสบบริเวณใบหน้า ฟันผุหรือเหงือกอักเสบร่วมด้วย วิธีป้องกัน คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดูแลรักษาความสะอาดผิวหนัง เล็บ ช่องปาก และระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือเกิดบาดแผล ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นหรือไม่ปรึกษาแพทย์</p>	-
ข่าวสด	<p><b>ด้วงก้นกระดก</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ลักษณะของผื่นที่โดนแมลงด้วงก้นกระดกมีขอบเขตชัดเจน ในระยะ 2-3 วันจะมีตุ่มน้ำพองใสและตุ่มหนองขนาดเล็กเกิดขึ้น อาการคันมีไม่มาก แต่มักมีอาการแสบร้อนร่วมด้วย หากสารพิษในตัวแมลงกระจายถูกบริเวณดวงตา จะทำให้ตาบวมแดง และอาจตาบอดได้ โดยทั่วไปอาการอักเสบไม่รุนแรง ยกเว้นในรายที่ได้รับพิษจำนวนมาก หรือมีอาการแพ้รุนแรง จะมีไข้สูง และมีอาการทางระบบหายใจ เมื่อสัมผัสแมลงก้นกระดกให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ หรือเช็ดด้วยแอมโมเนีย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมลง หากแมลงเกาะตามร่างกายให้เป่าหรือใช้เทปกาวใสแปะตัวแมลงออก ก่อนนอนควรปิดที่นอน ผ้าห่มจนแน่ใจว่าไม่มีแมลง ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เปิดไฟเฉพาะที่จำเป็นเพื่อไม่ให้แมลงมาเล่นไฟ</p>	-
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>นโยบายรับยาที่ร้านขายยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จักรกฤษ ใจวัศศิริ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงนโยบายรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน หลังเริ่มระบบเมื่อ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้รพ.เข้าร่วม 35 แห่ง ร้านขายยา 300 ร้าน คาดว่าประมาณ ๕.๕ ล้านคนรับบริการน่าจะเข้าร่วมมากขึ้น ส่วนระเบียบต่างๆ คาดว่าภายในสิ้น ต.ค.นี้ น่าจะเรียบร้อย และเมื่อดำเนินการจนประชาชนมีความมั่นใจแล้วอาจจะนำไปสู่การปรับรูปแบบเป็นการนำใบสั่งยาไปรับยาที่ร้านยาได้เลย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.อ่างทอง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ ภก.กาญจนา นวลชื่น หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.อ่างทอง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความแออัดในรพ. แก่ผู้ประกอบการร้านขายยาในพื้นที่ และเตรียมส่งยาสำหรับผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช และหอบหืด ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 โดยโครงการนำร่องของรพ.อ่างทอง ขณะนี้มีร้านขายยาแผนปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง</p>	-
เว็บ udontoday	<p><b>อันตรายจากประทัด</b></p> <p>-เสนอข่าว เด็กชายอายุ 12 ปี อยู่บ้านดงยาง ม.6 ต.สุขเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี บาดเจ็บจากการเล่นประทัด ส่งมารักษาที่ห้องฉุกเฉิน รพศ.อุดรธานี มีบาดแผลบริเวณอุ้งมือขวา นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง หน้าผากและคิ้วซ้าย แพทย์ต้องผ่าตัดเป็นรายที่ 15 ของปีนี้</p> <p>นายปราโมทย์ ธิญญพิช รอง ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ทุกปีจะมีเยาวชนบาดเจ็บและพิการจากการเล่นประทัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปีที่แล้วบาดเจ็บ 47 ราย ทำให้ปีนี้ต้องเข้มงวด ห้ามไม่ให้จำหน่ายประทัดที่มีความรุนแรงทุกชนิด</p>	-
เดลินิวส์	<p><b>คลินิกโรคจากการทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยมัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์กับกรมควบคุมโรค โดยกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานในรพ. มีบริการ เช่น การตรวจวินิจฉัย รักษาโรคจากการทำงานอาชีพ และสิ่งแวดล้อม รับ-ส่งต่อผู้ป่วยสงสัยโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ สำนวความเสียหายสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มเสี่ยง</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
หน้าเว็บไซต์TNN ไทยโพสต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์	<b>ฟิลิปปินส์หยุดวัคซีนโปลิโอ</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฟิลิปปินส์เริ่มหยุดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับเด็กทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ขณะที่องค์การอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุว่า จะให้ความช่วยเหลือรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก	-

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

